

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ศศส



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ กระทรวงศึกษาธิการทบทวนมาตรการหรือแนวทางกรณีเด็กที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุม ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรทางการศึกษา ช่มชู้ คุกคาม รวมทั้งใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อปราบปรามการแสดงออก และขอความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการหรือ แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ขอแจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องกันหรือแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติ ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้เรียนในสถานศึกษา ดังนี้

๑.๑ เด็กและเยาวชนมีสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่แม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะตามสิทธิ ทั้งใน การพูดและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิทธิด้านความเท่าเทียม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี สถานที่ ปลอดภัยเพื่อการดำรงชีพ และการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยทั้งปวง ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตาม อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒

๑.๒ ผู้เรียนมีสิทธิที่จะแสดงออกในสถานศึกษา และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคม ออนไลน์ トラบเท่าที่การกระทำนั้น ๆ ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น หรือขัดแย้งกับกฎระเบียบของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๑.๓ ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติที่จัดขึ้นนอกสถานศึกษาได้เช่นเดียวกับพลเมือง คนอื่นทั่วไป ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถลงโทษได้หากมีการขาดเรียน เหมือนกับการขาดเรียนปกติ

๒. ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม ไม่ใช่วิธีการช่มชู้ คุกคาม หรือวิธีการใด ๆ ที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้เรียน

๓. ให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยทันที กรณีเกิดเหตุการณ์ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ช่มชู้ คุกคาม หรือใช้วิธีการใด ๆ ที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้เรียนที่แสดง ความคิดเห็น แสดงออก หรือเข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติ

๔. กรณีที่ผู้เรียนมีการแสดงออก การชุมนุม ที่ขัดต่อกฎหมาย สถานศึกษาโดยผู้บริหารหรือครูสามารถ ว่ากล่าวตักเตือน ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรืออาจลงโทษหากมีการขาดเรียนหรือใช้วิธีการ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

.../ ๕. เมื่อเกิดเหตุการณ์

๕. เมื่อเกิดเหตุการณ์การชุมนุม หรือแสดงความคิดเห็นที่มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ให้ครูนำประเด็นที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อกรณีศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เรื่องที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิมนุษยชน และโทษทางกฎหมาย โดยครูจะต้องสรุปความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหา รวมทั้งมีการอธิบายสถานการณ์โดยยึดข่าวสารข้อมูลของทางราชการเป็นหลัก เพื่อเป็นการป้องปรามผู้เรียนในการแสดงออก หรือการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

๖. หากพบเห็นผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม หรือวิธีการใด ๆ ที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้เรียนที่แสดงความคิดเห็น แสดงออก หรือเข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติ สามารถแจ้งเหตุ หรือร้องเรียนได้ที่ <https://korsor.dole.ac.th> หรือสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสายด่วนศูนย์ประชาธิปไตย ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรายงานเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก

ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖